



มร.ลป. รับการติดตามการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน จำนวน 9 โครงการหลัก 156 โครงการย่อย ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 229 หมู่บ้าน และ 47 โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ภายใต้บทบาทภารกิจตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ในช่วงเช้าได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



และในช่วงบ่ายได้รับฟังการบรรยายสรุปโมเดลผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (PTRU Model) การยกระดับกระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ ที่ได้รับการยอมรับจากคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีครุศาสตร์ และรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อ.อัจฉริยา คุรุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ องคมนตรียังได้เยี่ยมชมการนำเสนอการผลิตครูนวัตกรรม โดย ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ และอ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการผลิตพยาบาลมืออาชีพ โดย อ.ดร.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว คณบดีพยาบาลศาสตร์





องคมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวันที่ 2

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนกิจการนักศึกษาโดย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษกับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งในด้านการสอน การบริการวิชาการ และการลงพื้นที่โดยนำความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาให้เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มีความรู้และพัฒนาทักษะตนเองอยู่เสมอ โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมรับฟังกว่า 250 คน ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลพ. จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง' 67



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง'67 ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ราชภัฏลำปางกับการพัฒนาท้องถิ่น" โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้มี รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.ทฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง'67 เพื่อให้ทุกท่านร่วมรับชม



การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง'67 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ซึ่งเป็นการแสดงผลงานวิชาการ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของกิจกรรมการแข่งขัน การจัดนิทรรศการ และเป็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การทดลองวิทยาศาสตร์จากนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์กว่า 12 รายการ และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 2,000 คน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง'67 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





มร.ลป. เข้าร่วมประชุมออกแบบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดลำปาง



รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ฉัตรสุดา มาทา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมออกแบบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อมุ่งผลักดันและหาแนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในระดับพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดย นางสาวปัทมา จงเจริญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สสช. ได้นำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ในพื้นที่นาร่อง พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันออกแบบแนวทางการดำเนินงานตามแต่ละประเด็น การขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัย การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมเซรามิกสร้างสรรค และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



มร.ลป. รับการเยี่ยมชมติดตามผลการศึกษาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 นางสาวศิริขวัญ วาวแวว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนักศึกษา ให้การต้อนรับนางขวัญเมือง บวรอัศวกุล กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น 2) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนายธนุธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการเข้าเยี่ยมชมติดตามผลการศึกษาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประจำทุกปี มีนักเรียนทุนพระราชทาน จำนวน 12 คน ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนทุนฯ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ





สทศ. ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มร.ลป. จัดโครงการอบรมอักษรธรรมล้านนา

ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมอักษรธรรมล้านนา ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนายวีระศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คน

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องอักษรธรรมล้านนา และการอนุรักษ์สืบทอด มรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป ซึ่งจะมีการอบรมทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 4 กันยายน 2567 ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมโดยสามารถสมัครได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



มร.ลป. ให้การต้อนรับบุคลากรจาก รร.โป่งดำรังวิทย ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

นางสาวนิตา สุตรัก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนายสุภณีย์ กาวินาน นักวิชาการเกษตร นายธณชัย ใจเชียงแสน นักวิชาการสัตวบาล นายมิตรชาย หล้าวงศา ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร และนายวีระเชษฐ์ ภิรมย์กุล นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนางสุนทรรัตน์ อินดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งดำรังวิทย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่ององค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาตนเอง และชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ตรงตามเป้าหมายการศึกษาในอนาคต โดยมีบุคลากรจำนวน 17 คนเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอแจ้งเส้นทางจราจรเข้า-ออก
ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการก่อสร้าง
ขอกภัยในความไม่สะดวก

**ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง**

WWW.LPRU.AC.TH 054-237399

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568

รอบโควตา
บัดนี้ถึง
13 ก.ย. 67

- ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
- ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
- ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

054-237399 WEBSITE www.lpru.ac.th lpru.ac.th LPRUCHANNEL Lampangrajabhatuniversity welcometolpru



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอเชิญร่วมอนุรักษ์สืบสาน

“ประเพณีตานก๋วยสลาก”

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ศาลาพระพุทธพิทยากรย์ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

“ประเพณีตานก๋วยสลาก” เป็นประเพณีการถวายเครื่องไทยทานแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงผู้รับ และเพื่ออุทิศบุญคุณแก่ญาติผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวร รวมทั้งเพื่อเป็นปัจจัยภายหน้าของตนเอง

www.lpru.ac.th



ราชภัฏลำปางร่วมใจ
โปร่งใสไร้ทุจริต
Transparency with Quality

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์
ศรีงาม ผู้อำนวยการ

NO GIFT POLICY

ไม่รับ
ของขวัญและของกำนัล
ในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นๆ

Lampang Rajabhat University
CONGRATULATIONS

- วันที่ 15 ต.ค. 67
ปฐมนิเทศบัณฑิตปริญญาตรี ปบัณฑิตปริญญาโท และ ปบัณฑิตปริญญาเอก
ณ ห้องพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมจินตนา
- วันที่ 16 ต.ค. 67
บัณฑิตศึกษาคณะ บริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ศึกษาศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์
และ พิธีมอบใบปริญญ
- วันที่ 17 ต.ค. 67
หยุด บัณฑิตเตรียมพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- วันที่ 18 ต.ค. 67
บัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม ที่ปึงกระดอโยคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) จังหวัดเชียงใหม่

WWW.LPRU.AC.TH ติดต่อข่าวสารของบัณฑิตได้ที่ www.lpru.ac.th
Ins. 054-237399

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

ศูนย์สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รอบที่ 1	วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
รอบที่ 2	วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 14.30 น. - 17.30 น.
รอบที่ 3	วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
รอบที่ 4	วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 14.30 น. - 17.30 น.

ลงทะเบียนเข้าสอบ ณ ห้องประชุมบิวตอง

เช้า เวลา 07.30 น. - 09.30 น. | บ่าย 12.30 น. - 15.00 น.

สถานที่สอบ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และ อาคารศูนย์ภาษา

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ

ภาษาไทยกับปัญญาประดิษฐ์ : ปรับตัว-เรียนรู้ตัวอย่างเท่าทัน การเปลี่ยนแปลงในยุค AI ครองโลก

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิทยากรโดย
ดร.สมชาย เมืองมูล (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

“การเตรียมความพร้อมด้านความประพฤติสุขภาพและ
สภาวะของตนเองก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”

อาจารย์กนกกร ศิริรัฐดี
สาขาวิชาบริหารการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
คณะบริหารการ มหวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คุณชนารัตติ ยาคุ้มภัย
ผู้จัดการฝ่าย Customer Experience
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

“ทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษารวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน”

หมายเหตุ
• กิจกรรมนี้สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2/2567
• ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม

ขอสงวนสิทธิ์
ให้นักศึกษาที่ออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2567
เข้าร่วมเท่านั้น

เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร ร่วมเรียน

6 บทเรียน ONLINE

อิเล็กทรอนิกส์ '67

เรียนฟรี...จะพักทำไม่ก่อน...

lpru.in/training-67



ลงทะเบียนเรียน



• เมื่อสอบผ่านรับจุดกิตติคุณศูนย์คอมพิวเตอร์
• เมื่อเรียนจบหลักสูตร รับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง